



สำนักเลขาธิการ
สำนักงานเลขาธิการ สปศ.ร.ร.นรต.
เลขรับ 129
วันที่ 17 ม.ค. ๖๒
เวลา 10.40 น.

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สปศ.ร.ร.นรต.

โทร. ๔๑๖

ที่ ๐๐๓๕.๙/ ๐๐๓๕

วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานผลการติดตามผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
ปีการศึกษา ๒๕๖๐

เรียน ผบช.ร.ร.นรต. (ผ่าน รอง ผบช.ร.ร.นรต.๑)

ตามที่ สปศ.ร.ร.นรต. มีหนังสือที่ ๐๐๓๕.๙/๑๐๐๑ ลง ๒๗ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง การติดตามความ
คืบหน้าของการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปี
การศึกษา ๒๕๖๐ ซึ่งได้มอบหมายให้หน่วยงานต่างๆ ดำเนินการพัฒนาปรับปรุงตามคำแนะนำของ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยให้รายงานตามแบบฟอร์มที่ สปศ.ร.ร.นรต. ได้จัดทำขึ้น
นั้น

หน่วยงานต่างๆ ได้รายงานผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว สปศ.ร.ร.นรต. จึงได้รวบรวมเอกสารของทุกหน่วย
และสรุปเป็นรายงานตามเอกสารที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

พ.ต.อ.

(ชีระเดช อธิภักกุล)

รอง ผบก.สปศ.ร.ร.นรต.

- ทราบ/นำเรียน ผบช.ร.ร.นรต. เพื่อโปรดทราบ

.....
.....
.....

พล.ต.ต.

(อภิชัย ศรีโสภิต)

รอง ผบช.ฯ พรท.ผบช.ร.ร.นรต.

๗๕ ม.ค.๒๕๖๒

ตารางข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาของคณะกรรมการตรวจสอบประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

(มติที่ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของ รร.นรต. เชียงรุ๊ก ๒๐ พ.ย.๒๕๖๑)

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา ในภาพรวม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	การดำเนินงานของหน่วย
<p>๑. ควรมีการให้ความรู้ในการจัดทำแผน ทุกแผน ทุกเรื่อง และ กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนและกิจการที่ถูกต้อง และ กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนและกิจการที่ถูกต้อง และ ครบถ้วนให้กับทุกหน่วยงาน เพื่อให้มีแผนงานที่ ทำให้เกิดการพัฒนางานอย่างชัดเจน ตามวิสัยทัศน์ที่วางไว้ และควรวางแนวทางการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนให้สมบูรณ์</p>	<p>ทุกหน่วย</p>	<p>บ.ก.ปค. มีการให้ความรู้ในการจัดทำแผน และการกำหนดตัวชี้วัด ความสำเร็จของแผนและกิจการ โดยเชิญ ผศ. ดร. เฉลิมเกียรติ ดุสิตสัมพันธ์ รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มาเป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ใน “โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการทำงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา บก.ปค.” ให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด บก.ปค. ในวันศุกร์ที่ ๒๑ ก.ย.๖๑ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. ห้อง อติเรกสาร รร.นรต. บ.ก.อ.ก.</p> <p>- จัดทำโครงการพัฒนาประสิทธิภาพกำลังพล ด้านการจัดทำแผนด้านยุทธศาสตร์ ของ รร.นรต. ในระหว่างวันที่ ๒ - ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑</p> <p>- จัดประชุมสัมมนาและอภิปรายวิพากษ์ร่างแผนพัฒนารร.นรต. พ.ศ.๒๕๖๐ ถึง ๒๕๖๔ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๒)ในวันที่ ๑๔ พ.ย. ๒๕๖๑ และวันที่ ๒๓ พ.ย. ๒๕๖๑</p> <p>ศฝต. เข้าร่วมอบรมกับ รร.นรต. ในเรื่องการจัดทำแผนทุกแผนตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ การศึกษา เมื่อวันที่ ๒ - ๓ ต.ค.๒๕๖๑ ณ อาคารประสารราชกิจ รร.นรต. สำหรับแนวทางการติดตามประเมินผลการทำงานตามแผน มีการทำหนดการติดตามประเมินผลไว้แล้ว (รอบ ๖ เดือน และ รอบ ๑๒ เดือน)</p> <p>ตศ. ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการทบทวนแผนพัฒนา รร.นรต.(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๒) ในวันที่ ๑๔ และ ๒๓ พ.ย.๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมห้วยจรเข้ม้า รร.นรต.</p> <p>นว. มีการจัดประชุมกำหนดแผนยุทธศาสตร์ให้มีความสอดคล้องกับพันธกิจและวิสัยทัศน์ของหน่วยงานโดยมีการกำหนดเป้าหมายความสำเร็จของแต่ละตัวชี้วัด พร้อมวางแผนทางการติดตามประเมินผลให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของแผนอย่างชัดเจน</p> <p>สศค.</p> <p>- จัดตั้งคณะกรรมการแผนของคณะ ดำเนินการจัดตั้งร่วมวางแผนไปจนถึงกำกับ ติดตามประเมินผล การดำเนินงานตามแผน</p>

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา ในภาพรวม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	การดำเนินงานของหน่วย
<p>๒. โรงเรียนมีระบบการกำกับดูแลคุณภาพการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ดี แต่ยังไม่ครอบคลุมถึงการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโทอีก ๓ หลักสูตร ทำให้การดำเนินงานในเรื่องต่าง ๆ ไม่เป็นแบบแผนเดียวกัน ดังนั้น จึงควรกำหนดระบบการกำกับดูแลคุณภาพการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาของโรงเรียน เพื่อการดำเนินการที่เป็นระบบครบถ้วน</p>	<p>ตศ., นว., สค. และ ศปศ.*</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ส่งคณะกรรมการอบรมเกี่ยวกับแผนกลยุทธ์ - โครงการใดที่ไม่ได้รับเงินสนับสนุนควรพิจารณาตัดโครงการออก ศปศ. พศ.ศปศ. ได้จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร รร.นรต. พ.ศ.๒๕๖๑ แจกจ่ายให้ทุกหน่วยใน รร.นรต. เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเรียบร้อยแล้ว <p>สทว</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผน สทว. - ประชุมแผน เพื่อกำหนดตัวชี้วัด ความสำเร็จและกิจกรรมฯ - ดำเนินการตามตัวชี้วัด และกิจกรรมตามแผน สทว. - แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนฯ
<p>๓. มีการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยและผลงานวิทยานิพนธ์ สาขานิติวิทยาศาสตร์ และการบริหารงานยุติธรรม ครั้งที่ ๒ หัวข้อ “การบูรณาการนิติวิทยาศาสตร์และการบริหารงานยุติธรรมต่อการก้าวสู่ระดับสากล”</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดทำเว็บไซต์เพื่อให้ข้อมูลกับ นรต. - จัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์เพื่อขอทุนจากหน่วยงานอื่น - จัดทำวารสารวิชาการอาชีวศึกษาและนิติวิทยาศาสตร์ - พว นรต.ปี ๔ ศึกษาดูงานที่ รพ.ศิริราช, กรมสอบสวนคดีพิเศษและบริษัทแอดวานซ์อินโฟร์เซอร์วิส เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการอำนวยความสะดวกแก่สังคม - โครงการประชุมวิชาการระดับชาติเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยและผลงานวิทยานิพนธ์สาขานิติวิทยาศาสตร์ และการบริหารงานยุติธรรม ครั้งที่ ๒ มีการเสนอหัวข้อที่เป็นประโยชน์ต่อการนำไปประกอบอาชีพของศิษย์เก่า ดังนี้ - Big Data กับงานตำรวจไทยยุคดิจิทัล ๔.๐ - อาชญากรรมไซเบอร์ สายพันธุ์ใหม่ - การนำแนวคิดตำรวจชุมชนไปใช้ขับเคลื่อน การมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ตอนกลางของประเทศไทย 	<p>ตศ. -</p>	<p>ตศ. -</p>

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาข้อเสนอแนะ เพื่อการพัฒนา ในภาพรวม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	การดำเนินงานของหน่วย
<p>๓. ควรจัดทำศูนย์รวบรวมองค์ความรู้ทางวิชาชีพตำรวจที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับบรรด. ศิษย์เก่า และข้าราชการตำรวจอื่น ๆ</p>	<p>บก.ป.ค., ศฝต, ตศ., นว., สค., และ สทว*</p>	<p>- แนวทางการพัฒนา รูปแบบกระบวนการบริหารงานยุติธรรมทางอาญาและการบริหารงานบุคคลกรณีศึกษา แบบงานบูรณาการเพื่อปฏิรูปและปรับปรุงภาพลักษณ์ความไว้วางใจที่พึงปรารถนา ระหว่างตำรวจและประชาชน</p> <p>สค. เสนอเป็นรูปแบบคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย โดยทุกหน่วยเข้าร่วม</p> <p>ศบศ. ได้จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานกำหนดมาตรฐานระบบการกำกับดูแลคุณภาพการผลิตบัณฑิตระดับอุดมศึกษา รร. นรต. ตามคำสั่ง รร. นรต. ที่ ๕๒๔/๒๕๖๑ ลง ๒๗ พ.ย. ๒๕๖๑</p> <p>บก.ป.ค. อยู่ระหว่างการรวบรวมองค์ความรู้ทางวิชาชีพตำรวจ</p> <p>ตศ. -</p> <p>นว.</p> <p>- ดำเนินโครงการจัดตั้งศูนย์ตรวจวัดคุณภาพงานทางดิจิทัล โดยปรับปรุงห้องและอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อรองรับการตรวจจ้อมูลมาตรฐานสากลทางด้านนิติคอมพิวเตอร์</p> <p>- มีการจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ทางวิชาการตำรวจเพื่อเป็นศูนย์กลางการให้ความรู้ทางวิชาการต่างๆ กับบุคลากรและนักเรียน</p> <p>- มีการปรับปรุงห้องสมุด นว. สำหรับให้บริการและ นรต. ค้นคว้า</p> <p>- มีการปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางเคมี การพัฒนาห้องตรวจสถานที่เกิดเหตุจำลองและจัดตั้งศูนย์ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้จากกรมปฏิบัติจริง</p> <p>- ตั้งตั้งระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านเคเบิลใยแก้วนำแสงจากบริษัท TOT จำกัด (มหาชน)</p> <p>- พัฒนาห้องจำนวน ๓ ห้อง ได้แก่ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ, ห้องจำลองสำหรับการฝึกสถานที่เกิดเหตุและห้องปฏิบัติการสำหรับวิชาเทคนิคในห้องปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์ที่ได้มาตรฐานและเกิดประโยชน์สูงสุด</p> <p>สค.</p> <p>- จัดทำโครงการศูนย์การเรียนรู้ทางสังคมศาสตร์อาชีวศึกษา และการบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งได้เสนอของบประมาณแล้ว อยู่ระหว่างจัดสรรงบประมาณ</p> <p>- จัดส่งข้อมูลองค์ความรู้ทางวิชาชีพตำรวจให้ สทว. ทุกเดือน (ผลิตเวียนแต่ละรายวิชา)</p> <p>ศฝต. และ สทว. อยู่ระหว่างการดำเนินงาน</p>

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาข้อเสนอแนะ เพื่อการพัฒนา ในภาพรวม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	การดำเนินงานของหน่วย
๔. ควรจัดสร้างห้องเรียนมาตรฐานที่เอื้อต่อการเรียนการสอนแบบเชิงรุก (Active Learning)	ศบศ.	ศบศ. ขออนุมัติโครงการจัดตั้งห้องเรียนอัจฉริยะสำหรับการเรียนการสอนและการฝึกอบรม (Smart Classroom)
๕. ควรส่งเสริมการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรให้มีสมรรถนะ ทั้งฝ่ายวิชาการและฝ่ายสนับสนุน เพื่อพัฒนาศักยภาพของกำลังพลรองรับนโยบายการผลักดันให้โรงเรียนเป็น Police Training Hub of ASEAN	ทุกหน่วย	<p>บ.ก.ปค. มีโครงการพัฒนาบุคลากรจำนวน ๑๕ โครงการ บรรจุในแผนพัฒนาบุคลากร รร.นรต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ และได้เขียนโครงการตามแผนฯ ทั้ง ๑๕ โครงการ เพื่อขออนุมัติงบประมาณในการดำเนินการฯ ดังกล่าวเสนอ ผบ.ช. รร.นรต. (ผ่าน ผง.บ.ก.อ.ก.) ตามหนังสือ บก.ปค.ที่ ๐๐๓๕.๒๕๖๑/ ๕๑๒๖ ลง ๒๓ พ.ย.๒๕๖๑ เรื่อง โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ บก.ปค. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒</p> <p>บ.ก.อ.ก. และ ศบศ. ได้ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรฝ่ายสนับสนุนให้มีสมรรถนะ โดยส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตรและโครงการสัมมนาต่างๆ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตรการพัฒนาผู้นำที่นิติกรของ ตร.และ หลักสูตรการฝึกอบรมสำหรับตำแหน่งผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบสำนวนอัยการและให้ความเห็นทางกฎหมายของ ตร. ระดับ สว. ขึ้นไป รุ่นที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๒๓ เม.ย.-๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๑ ณ สบส. - โครงการฝึกอบรมการลงระบบความรับผิดชอบและแพ่งตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๔ พ.ค. ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยพายัพ จว.เชียงใหม่ - หลักสูตรการใช้งานระบบสารสนเทศ (POLIS) ระบบกำลังพล และการประมวลผลข้อมูลระบบกำลังพล โดยใช้ระบบ BI (ระบบประมวลผลอัจฉริยะ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ - หลักสูตรการใช้งานระบบสารสนเทศ (POLIS) ระบบพัสดุ และการประมวลผลข้อมูลระบบพัสดุ โดยใช้ระบบ BI (ระบบประมวลผลอัจฉริยะ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๗ ส.ค. ๒๕๖๑ ณ ตร. - โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล ด้านวินัย มาตรฐาน และร้องทุกข์ของ ตร. ระหว่างวันที่ ๔ - ๖ ก.ค. ๒๕๖๑ ณ โรงแรมลองบีชการ์เด้น โฮเต็ล แอนด์ สปา ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จว.ชลบุรี - หลักสูตรชัยชนะขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๑๘ มิ.ย. - ๑๐ ส.ค. ๒๕๖๑ ณ บก.ฝรภ.

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาข้อเสนอแนะ เพื่อการพัฒนา ในภาพรวม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	การดำเนินงานของหน่วย
		<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตรการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่รักษาสันติภาพ(Individual Police Officer/PO) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๒ - ๑๓ ก.ค. ๒๕๖๑ ณ ศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจกลาง - หลักสูตรสารวัตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ รุ่นที่ ๑๘๘ ระหว่างวันที่ ๖ ส.ค. - ๑๔ ก.ย. ๒๕๖๑ ณ บก.ฝรภ. - อนุญาตให้ข้าราชการตำรวจลาไปศึกษาอบรมภาษาจีน ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว เมืองเซี่ยเหมิน สาธารณรัฐประชาชนจีน(รุ่นที่ ๑๔) ระหว่างวันที่ ๑๓ ก.ย. ๒๕๖๑ - ๓๑ ก.ค. ๒๕๖๒ - หลักสูตรการเงินงบประมาณ และหลักสูตรการส่งกำลังบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๕ พ.ย. - ๓๐ พ.ย. ๒๕๖๑ ณ บก.ฝรภ. - หลักสูตรผู้กำกับการ รุ่นที่ ๑๑๘ ระหว่างวันที่ ๑๒ พ.ย. ๒๕๖๑ - ๑ มี.ค. ๒๕๖๒ ณ วิทยาลัยตำรวจ - หลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ ๒๐๔ ระหว่างวันที่ ๑๙ พ.ย. - ๒๘ ธ.ค. ๒๕๖๑ ณ วิทยาลัยตำรวจ - หลักสูตรผู้กำกับการ รุ่นที่ ๑๑๙ ระหว่างวันที่ ๑๑ ธ.ค. ๒๕๖๑ - ๒๙ มี.ค. ๒๕๖๒ ณ วิทยาลัยตำรวจ ศสต. - ส่งบุคลากร กผต.ศผต. เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ของ ตร. หรือหน่วยงานอื่นๆ - ข้าราชการตำรวจ กยต.ศผต. เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่อต้านการก่อการร้าย ระหว่าง ๑๒ ก.พ.๒๕๖๑ ถึง ๑๖ มี.ย.๒๕๖๑ - ข้าราชการตำรวจ กยต.ศผต. เข้าฝึกอบรมหลักสูตรช่างซ่อมอาวุธและยุทธภัณฑ์ รุ่น ๑๓ ระหว่าง ๒๖ ก.พ.๒๕๖๑ ถึง ๑๐ เม.ย.๒๕๖๑ - ข้าราชการตำรวจ กยต.ศผต. ฝึกอบรมหลักสูตรการปรับพื้นฐานยุทธวิธีตำรวจ ระดับครูฝึก (ชั้นประทวน) ระหว่าง ๓๐ เม.ย.๒๕๖๑ ถึง ๑๑ พ.ค.๒๕๖๑ - ข้าราชการตำรวจ กยต.ศผต. ศึกษาดูงานด้านวิชาการตำรวจ ณ มหาวิทยาลัยตำรวจแห่งชาติ สาธารณรัฐประชาชนจีน เมืองปักกิ่ง ระหว่าง ๓ - ๖ ก.ย.๒๕๖๑ - ข้าราชการตำรวจ กยต.ศผต. เข้ารับฝึกอบรมภาษาจีน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่าง ๘

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาข้อเสนอแนะ เพื่อการพัฒนา ในภาพรวม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	การดำเนินงานของหน่วย
		<p>สศ. จัดทำแผนพัฒนาอาจารย์ เพื่อกำกับติดตามการพัฒนาคุณวุฒิการศึกษาและตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ในคณะ และย้าย กระตุ้นเตือนให้อาจารย์ทำผลงานเพื่อเลื่อนตำแหน่งทางวิชาการ มอบทะเบียนพล็อตเพื่อข้อมูล กำกับติดตาม และรายงานต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อดำเนินงานตามแผนทุก ๖ เดือน (มกราคม และ กรกฎาคม)</p> <ul style="list-style-type: none"> - เสนอของบประมาณโครงการพัฒนาอาจารย์ (เน้นให้อาจารย์ใหม่เข้าร่วมทุกคน) และโครงการพัฒนาศักยภาพฝ่ายสนับสนุน - ดำเนินการฝึกอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศ ประจำห้อง ศปภ.ร.ร.นรต. <p>สทว. -</p>

ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ต.อ 
(ไพศาล สุริยพงษ์)

ผกก.ตป.สปศ.ร.ร.นรต.

ตารางข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงพัฒนาฯ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (รายชื่อประกอบ)

(มติที่ประชุมคณะกรรมการประสานงานคุณการศึกษาของ รร.นรต. เชียงรุ๊ก ๒๐ พ.ย.๒๕๖๑)

คำแนะนำรายองค์ประกอบ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	การดำเนินงานของหน่วย
<p>องค์ประกอบที่ ๑ การผลิตบัณฑิต</p> <p>๑. ควรจัดทำกระบวนการ KM ด้านการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ และการศึกษาต่อให้มีความคุ้มค่าที่สูงขึ้น</p>	<p>ตศ., นว., สค. และ ศบศ</p>	<p>ตศ. - นว. สนับสนุนให้คณาจารย์นำเสนอผลงานทางวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ</p> <p>สค. - บรรจุเรื่องการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการไว้ในโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ โดยใช้ Tacit knowledge จาก อาจารย์ที่มีประสบการณ์</p> <p>- เสนอ ศบศ. จัดทำ Flow chart การเลื่อนไหลตำแหน่งทางวิชาการให้มีความรอบเวลาที่ชัดเจน เหมือนกับมหาวิทยาลัยทั่วไป</p> <p>ศบศ. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการความรู้หลักสูตรการเรียนการสอนสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ระดับปฏิบัติการ รร.นรต.</p>
<p>๒. ควรจัดทำแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานรต. ควรระบุตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน/กิจกรรมที่ชัดเจน เพื่อให้สามารถประเมินผลการทำงานและปรับปรุงวิธีการดำเนินงานให้สะท้อนเป้าหมายมากยิ่งขึ้น</p>	<p>บก.อก., บก.ปค. ศฝต., ตศ., นว. และ สค.</p>	<p>บก.อก. รับผิดชอบใน ๒ ประเด็นคือด้านสุขภาพ และด้านเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม ของ นรต. ซึ่ง บก.อก. ได้จัดทำเป็นโครงการ และได้บรรจุโครงการดังกล่าวไว้ในแผนปฏิบัติการ บก.อก. และแต่ละโครงการได้กำหนดตัวชี้วัด จากนั้นได้มีการติดตามประเมินผลการทำงานตามโครงการดังกล่าว</p> <p>บก.ปค. ได้จัดทำร่างแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานรต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการประชุมปรับแก้วัตถุประสงค์และตัวชี้วัดใหม่ทั้ง ๑๔ กิจกรรม ตามหลักสูตร ร.บ.ต.ร. ศฝต. ได้ดำเนินการจัดทำแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมีการระบุตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน/กิจกรรมไว้เรียบร้อยแล้ว สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ อยู่ระหว่างการจัดดำเนินการ เนื่องจาก รร.นรต. อยู่ระหว่างการจัดทำแผนพัฒนา รร.นรต. พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๒) เมื่อแผนพัฒนา รร.นรต. แล้วเสร็จ ศฝต. จะดำเนินการจัดทำ</p>

คำแนะนำรายองค์ประกอบ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	การดำเนินงานของหน่วย
		<p>แผนดังกล่าวตามยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องต่อไป</p> <p>อนึ่ง กยต.ศฝต. ได้มีการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาเรียบร้อยแล้ว ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - กิจกรรมพรานพิฆาต - กิจกรรมสอนเสริมให้กับ นรต. ที่มีผลการเรียนวิชาyingbinที่มีแนวโน้มจะสอบตก และ นรต. ที่สมัครใจมาเรียนวิชาyingbinเพิ่มเติม ตต.จัดทำแผนพัฒนา นรต. เรียบร้อยแล้ว นว. ได้จัดทำแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานรต. ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน/ กิจกรรม สค. - จัดโครงการประกวดสุนทรพจน์ โดยตั้ง นรต.เข้าร่วม กำหนดตัวชี้วัดและดำเนินการตามแผน - จัดโครงการธรรมศึกษาประจำปี ๒๕๖๑ ให้ นรต. เข้าร่วมฝึกอบรม และทดสอบ - จัดโครงการที่ชวนน้องรู้เท่าทันสื่อ (ทั้ง ๓ โครงการบรรจุไว้ในแผนของคณะ)
<p>๓. ควรมีการพิจารณาการจัดการเรียนการสอนให้แก่ศิษย์เก่าเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มคุณภาพ โดยเฉพาะการเพิ่มปริญญาทางกฎหมาย</p>	<p>ตต. และ ศบศ.</p>	<p>ตต.จัดตั้งคณะนิติศาสตร์</p> <p>ศบศ.ดำเนินการตามข้อบังคับการเทียบโอนหน่วยการเรียนของศิษย์เก่า ซึ่งเป็นความรับผิดชอบร่วมกันระหว่าง สรต.ศบศ. และ ตต.</p>
<p>องค์ประกอบที่ ๒ การวิจัย</p>		<p>๑. ควรส่งเสริมและสนับสนุนในการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ เช่น ๑ อาจารย์ ๑ ผลงานวิจัย</p> <p>ตต. และ นว., สค. และ ศบศ.</p> <p>โครงการของสนับสนุนวิจัยจาก วจ.</p> <p>สค. ส่งเสริมให้อาจารย์หรือนักวิจัยรุ่นใหม่พัฒนาความรู้เกี่ยวกับงานวิจัย เช่น โครงการลูกไก่</p> <p>สนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ให้เข้าร่วมทีมวิจัยรุ่นเก่า คณะฯ สนับสนุนงบประมาณการตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย</p> <p>ศบศ.</p> <p>- ปีการศึกษา ๒๕๖๑ มีนักวิจัยหน้าใหม่ของ รร.นรต. ขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ๑ รายคือ</p> <p>๑. พ.ต.ท.กัมพจน์ น้อมขอบพิทักษ์ อจ.(สบ ๓) กค.ตศ. อยู่ระหว่างดำเนินการวิจัย</p>

คำแนะนำรายองค์ประกอบ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	การดำเนินงานของหน่วย
<p>๒. ควรกำหนดเงื่อนไขการตีพิมพ์ผลงานวิจัยไว้ในข้อกำหนด รร.นรต.ว่าด้วยการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย</p>	ศบค.	<p>๒. พ.ต.ท.พิชิตพล พันธุ์วัฒนา อจ.(สภ ๒) กค.ตค. อยู่ระหว่างเสนอ ผช.ช.ร.นรต.อนุมัติทุน - นักวิจัยที่ขอรับทุนจากแหล่งทุนภายนอก บจ.ศบค. ไม่มีข้อมูล</p> <p>- เงื่อนไขการตีพิมพ์ ได้ยกร่างขอปรับปรุงแก้ไขข้อกำหนดให้เป็นไปตามเกณฑ์กำหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการของ สกอ. และประกาศ ก.พ.อ.</p>
<p>องค์ประกอบที่ ๓ การบริการวิชาการ</p>		
<p>๑. ควรจัดทำโครงการบริการวิชาการ และเครือข่ายด้านบริการวิชาการกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชนให้สามารถดำเนินโครงการต่างๆ ได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มโอกาสในการพัฒนาสถาบันและชุมชนอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>บก.ปค., ศฝต., ศค., นว. และ สค.</p>	<p>บก.ปค. ได้ขอยกเลิกตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒ เรื่อง การบริการวิชาการ ตามมติที่ประชุมคณะทำงานจัดทำนโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของ รร.นรต.เชิงรุก ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๓ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑</p> <p>ศฝต.</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผักสอนข้าราชการตำรวจสังกัด บก.ป. โครงการอบรมการตัดสินใจใช้อาวุธเป็นตามสถานการณ์จำลอง ด้วยกระสุนจริง จำนวน ๕ รุ่นด้วยกันในระหว่างเดือน พ.ค. ถึง มิ.ย. ๒๕๖๑ - ผักอบรมพื้นฐานการใช้อาวุธปืนให้กับพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน ๑๑ รุ่น ในระหว่างเดือน พ.ค. ถึง ธ.ค. ๒๕๖๑ - ผักสอนการใช้อาวุธปืนกึ่งอัตโนมัติให้กับหลักสูตร บพส.รุ่นที่ ๖ วันที่ ๓๐ มิ.ย.๒๕๖๑ - ผักสอนทักษะการใช้อาวุธปืนให้กับข้าราชการตำรวจในสังกัด สน.แสมดำ วันที่ ๑๔ ส.ค.๒๕๖๑ - ผักทักษะการใช้อาวุธปืนให้กับคณะผู้บริหาร ข้าราชการตำรวจ และ นรต. จากวิทยาลัยตำรวจ ยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน วันที่ ๒๑ ส.ค.๒๕๖๑ - ผักสอนข้าราชการตำรวจในสังกัด สน.สำราญ-ราษฎร์ โครงการ “ฝึกทบทวนยุทธวิธีและการใช้อาวุธปืนในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ” วันที่ ๒๒ ก.ย. ๒๕๖๑ - ผักสอนการใช้อาวุธปืนพกกลุ่ไม่ให้กับพนักงานรักษาความปลอดภัย ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จำนวน ๔ รุ่นในระหว่างเดือน พ.ย. ถึง ธ.ค. ๒๕๖๑ <p>ศค. ได้ดำเนินการโครงการบริการวิชาการทุกปี</p> <p>นว. ได้ดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่โครงการใหญ่ของ รร.นรต. คือโครงการ รร.นรต.องค์กร สร้างเสริมสุขภาพ โดยระยะที่ ๑ = SMART Model เกิดแกนนำ สามารถพัฒนาองค์ความรู้จากผู้</p>

คำแนะนำรายองค์ประกอบ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	การดำเนินงานของหน่วย
<p>๒. ควรมีการจัดทำแผนบริการวิชาการระดับสถาบัน ทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อความเข้มแข็งในการบริการวิชาการแก่สังคมในอนาคต</p>	<p>บก.ปค., ศฝต., ตศ., นว. และ สค.</p>	<p>รุ่น ระยะที่ ๒ = SMART HERO เกิดต้นแบบและผู้นำและมีเครือข่ายนำไปสู่การต่อยอดกิจกรรม RPCA Music Delivery และปี ๒๕๖๐ ได้ต่อยอดโดยทำกิจกรรมกับสุขภาพโยคะบำบัด นอกจากนี้ นว. ยังมีการบรรจุโครงการต่างๆ ตามที่กำหนดในแผนปฏิบัติการ ๒๕๖๐ ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา รร.นรต. ๒๕๕๙-๒๕๖๐ ดังนี้</p> <p>๑. โครงการบริการทางวิชาการด้านนิติวิทยาศาสตร์แก่สังคม</p> <p>๑.๑ ศูนย์ตรวจวิเคราะห์น้ำ</p> <p>๑.๒ ศูนย์ตรวจวัตถุพยานทางนิติศาสตร์</p> <p>๒. โครงการบรรยายความรู้ทางด้านอาชญาวิทยาและระบบบริหารงานยุติธรรมเพื่อบูรณาการด้านนิติวิทยาศาสตร์</p> <p>๒.๑ ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒</p> <p>๒.๒ โครงการสืบสวนอาชญากรรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์และการแสวงหาพยานหลักฐานดิจิทัล</p> <p>๒.๓ โครงการฝึกอบรมตรวจพยานโดยใช้เทคนิคกล้องจุลทรรศน์</p> <p>๒.๔ โครงการฝึกอบรมทักษะในการตรวจสถานที่เกิดเหตุให้กับหน่วยกู้ภัย</p> <p>๒.๕ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักฐานการวิจัยในมนุษย์</p> <p>สค.</p> <p>- สร้างเครือข่ายบริการวิชาการกับ ปปช.</p> <p>- จัดโครงการชวนน้องรู้เท่าทันสื่อ โดยให้บริการวิชาการแก่โรงเรียนในชุมชนใกล้เคียง รร.นรต.</p>
<p>๒. ควรมีการจัดทำแผนบริการวิชาการระดับสถาบัน ทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อความเข้มแข็งในการบริการวิชาการแก่สังคมในอนาคต</p>	<p>บก.ปค., ศฝต., ตศ., นว. และ สค.</p>	<p>บก.ปค. ได้ขอยกเลิกตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒ เรื่อง การบริการวิชาการ ตามมติที่ประชุมคณะทำงานจัดทำนโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของ รร.นรต.เชิงรุก ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๓ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑</p> <p>ศฝต. มีการจัดทำแผนการบริการวิชาการของหน่วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้ว</p> <p>สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ อยู่ระหว่างดำเนินการ เนื่องจาก รร.นรต. อยู่ระหว่างการจัดทำแผนพัฒนา รร.นรต. พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๒) เมื่อแผนพัฒนา รร.นรต. แล้วเสร็จ ศฝต. จะดำเนินการจัดทำแผนดังกล่าวตามยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องต่อไป</p> <p>ตศ. จัดทำแผนบริการวิชาการ</p>

ตำแหน่งนายอัยการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	การดำเนินงานของหน่วยงาน
องค์ประกอบที่ ๔ การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม		<p>นว. ได้จัดทำโครงการประชุมวิชาการระดับชาติเพื่อเสนอผลงานวิจัยและผลงานวิทยานิพนธ์สาขานิติวิทยาศาสตร์และการยุติธรรม ครั้งที่ ๒ และคลังปัญญาบัณฑิต. เสนอให้มีการเป็นเจ้าภาพหรือเวียนเป็นเจ้าภาพในการจัดงานวิชาการระดับสถาบัน</p>
<p>ควรร่างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมของร.ร.นรต.</p>	<p>บก.อก., บก.ปค., ศฝต., ตศ., นว. และ ศค.</p>	<p>บก.อก.</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดแสดงข้อมูลหลักฐานทางประวัติศาสตร์การพัฒนากิจการตำรวจและกิจการ รร.นรต. ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน - นำวัตถุและสื่อต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการตำรวจและร.ร.นรต. จัดแสดงเพิ่มเติม - จัดทำอัลบั้มภาพเผยแพร่กิจกรรมของร.ร.นรต. บริเวณห้องสมุด รร.นรต. - ให้บริการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ รร.นรต. และให้ข้อมูลเกี่ยวกับร.ร.นรต. แก่ผู้เข้ารับการศึกษาทุกหลักสูตร ศิษย์เก่า ข้าราชการตำรวจ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป <p>บก.ปค. อยู่ระหว่างการวางแผนการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ศฝต. มีการจัดทำแผนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้ว สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ อยู่ระหว่างดำเนินการ เนื่องจาก รร.นรต. อยู่ระหว่างการจัดทำแผนพัฒนา รร.นรต. พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) เมื่อแผนพัฒนา รร.นรต. แล้วเสร็จ ศฝต. จะดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามข้อเสนอแนะฯ ต่อไป</p> <p>ตศ. ทำโครงการด้านศิลปวัฒนธรรมของ ตศ.</p> <p>นว.</p> <ul style="list-style-type: none"> - ได้จัดทำแผนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมคณะนิติวิทยาศาสตร์ ๒๕๖๐-๒๕๖๔ - แต่งตั้งคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม นว.ร.นรต. โดยมีรายชื่อประธาน, รองประธาน กรรมการ กรรมการ/เลขานุการจำนวนทั้งสิ้น ๕ นาย - ได้บรรจุกิจกรรมลงในแผนและดำเนินการสร้างมาตรฐาน เช่น การพัฒนาพิพิธภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรม

คำแนะนำรายองค์ประกอบ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	การดำเนินงานของหน่วย
<p>องค์ประกอบที่ ๕ การบริหารจัดการ</p> <p>ควรจัดทำแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติงาน และแผนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจนและสอดคล้องกับของสถาบัน และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของชาติ ควรกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแต่ละยุทธศาสตร์แต่ละแผนให้ถูกต้อง และต้องกำหนดค่าเป้าหมายไว้ให้ชัดเจน ควรมีการติดตาม ประเมินและตรวจสอบวัตถุประสงค์ และเป้าหมายให้เป็นไปตามแผน โดยทุกแผนควรมีแนวทางการดำเนินงานที่ครบกระบวนการ เพื่อให้เกิดมาตรฐานในภาพรวมของสถาบัน</p>	<p>ทุกหน่วย</p>	<p>บก.อก ได้จัดทำแผนปฏิบัติการ บก.อก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ และมีการติดตามประเมินผล โดยผลการดำเนินงานผลตามแผนปฏิบัติการ รร.นรต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ รอบ ๖ เดือน และรอบ ๑๒ เดือน ตามโครงการในแผนปฏิบัติการ ให้เป็นไปตามตัวชี้วัดวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของแผน</p> <p>บก.ปค.อยู่ระหว่างการจัดร่างแผนปฏิบัติการ บก.ปค.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยรอการปรับยุทธศาสตร์และกลยุทธ์จากแผนปฏิบัติการ รร.นรต.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนของสถาบันและยุทธศาสตร์ชาติ</p> <p>ศฝศ. มีการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้ว สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ อยู่ระหว่างการจัดดำเนินการ เนื่องจาก รร.นรต. อยู่ระหว่างการจัดทำแผนพัฒนา รร.นรต. พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๒) เมื่อแผนพัฒนา รร.นรต. แล้วเสร็จ ศฝศ. จะดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามข้อเสนอแนะฯ ต่อไป</p> <p>ศศ. ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ ศศ. ได้มีการจัดทำแผนต่างๆ</p> <p>นว. ได้จัดทำแผนปฏิบัติการคณะนิติศาสตร์ รร.นรต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแต่ละยุทธศาสตร์และได้มีการติดตามประเมินผลให้เป็นไปตามแผน</p> <p>ศค. - จัดตั้งคณะกรรมการแผนของคณะ ดำเนินการตั้งแต่วางแผนไปจนถึงกำกับ ติดตามประเมินผล การดำเนินงานตามแผน</p> <p>- ส่งคณะกรรมการอบรมเกี่ยวกับแผนกลยุทธ์</p> <p>- เสนอให้ กองบังคับการอำนวยการจัดทำ Gantt chart การดำเนินการจัดทำแผนกลยุทธ์ ครอบคลุมทั้งกระบวนการจัดทำแผน กำกับ ติดตาม และประเมินผลแผน และดำเนินการตาม Gantt chart</p> <p>- การร่างแผนกลยุทธ์ควรให้ทุกหน่วยเข้าร่วมทำในลักษณะ workshop และควรได้ร่างแผนกลยุทธ์ก่อนสิ้นปีงบประมาณ แล้วให้ทุกหน่วยเข้าร่วมเพื่อตรวจสอบและแก้ไข ก่อนที่จะถ่ายทอดแผน เพื่อให้แต่ละหน่วยนำไปเป็นแนวทางในการจัดทำแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน</p>

คำแนะนำรายองค์ประกอบ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	การดำเนินงานของหน่วย
องค์ประกอบที่ ๖ อัตลักษณ์สถาบัน		คปศ. อยู่ระหว่างปรับปรุงเนื้อหาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ สถาบันและของรร. นรต. สทว. -

ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ต.อ 

(ไพศาล สุรีย์พงษ์)

ผกก.ตป.สปศ.รร. นรต.